
 

 

 

ท่ี TC-CP 019/2559 
 
        21 มิถนุายน 2559 
 
เร่ือง ชีแ้จงข่าวท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพ์ 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีมีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เก่ียวกับการหารือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กบัส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
เพ่ือก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการดาวเทียมท่ีประกอบกิจการภายใต้ระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 นัน้ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบวา่ ขณะนีบ้ริษัท
ยังไม่ได้รับแจ้งแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับกรณีดังกล่าว และท่ีผ่านมา 
การประกอบกิจการดาวเทียมของบริษัทภายใต้ระบบใบอนุญาตจาก กสทช. ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายทุกประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีจะเข้าไปหารือกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับ
การด าเนินการในเร่ืองนี ้ทัง้นี ้หากมีความชัดเจนในเร่ืองดงักล่าวบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสตอ่ไป  
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

      (นางยพุาพรรณ ฉตัรศริินพคณุ)  
                                                                                                     ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ  
                                                                                  ส านกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท  

       บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  


